



ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม

www.dlt-nkp.com โทรศัพท์ 042-513589 โทรสาร. 0-42511561

ข่าวที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก

สมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q mark)

นายณัชภณ ยลวงค์ ขนส่งจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า การพัฒนาระบบการขนส่งสินค้ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาการให้บริการขนส่งสินค้าอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมต่อการแข่งขันและการเปิดเสรีการค้าการขนส่งในอนาคต

การยกระดับมาตรฐานคุณภาพด้านการขนส่งสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในด้านวิชาการ ข้อมูล ข่าวสารและคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจ การขนส่งสินค้าให้มีความเข้มแข็งและสามารถให้การสนับสนุนภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ซึ่งผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินทั้งหมด ๕ ด้าน คือด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการปฏิบัติการขนส่ง ด้านการพัฒนาพนักงาน ด้านยานพาหนะ และด้านลูกค้าและภายนอก ทั้งนี้ผู้สมัครขอรับการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิเช่น จะได้รับการพิจารณาก่อนในกรณีการขออนุญาตขนส่งระหว่างประเทศ ได้รับการพิจารณาก่อนกรณีขอเข้าสถานีขนส่งสินค้า ได้รับข่าวสารและรับเชิญเข้าร่วมสัมมนาที่กรมการขนส่งทางบกจัดขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการประกอบการขนส่ง ลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากมีระบบการจัดการองค์กร และพนักงานที่มีมาตรฐาน เพิ่มความก้าวหน้าทางธุรกิจ รวมทั้งสามารถใช้ (Q mark) ในการประชาสัมพันธ์กิจการของตนเองให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นในการใช้บริการ

ขนส่งจังหวัดนครพนม กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของการให้ผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการขนส่งด้วยรถบรรทุก เตรียมผู้ประกอบการขนส่งให้มีความพร้อมกับการแข่งขันในยุคเสรีการค้าบริการ ให้ลูกค้าใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพ และให้ภาครัฐสนับสนุน ส่งเสริมกิจการขนส่งด้วยรถบรรทุกได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้แก่ ผู้ใช้บริการขนส่งทั่วไปได้รับบริการขนส่งที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ ชุมชน/ประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบน้อยลงในด้านอุบัติเหตุและมลพิษจากระบบการขนส่งด้วยรถบรรทุก ลดภาวะการแข่งขันกันตัดราคา ค่าขนส่งในเชิงทำลาย ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เนื่องจากผู้ที่ต้องการประกอบธุรกิจขนส่งในประเทศไทยต้องผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก สนใจจะสมัครขอรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) สามารถสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานขนส่งสินค้า โทร.๐-๒๒๗๑-๘๔๙๐ ต่อ ๔๗๐๖ หรือกลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม โทร ๐๔๔๒-๕๑๓-๕๘๙

กลุ่มวิชาการขนส่ง
042-513589



สายด่วน 1584

Save Lives
Save Lives